

การลงนามแถลงการณ์ร่วมเนื่องในวันช่วยเหลือเหยื่อจากการทรมานสากล

6

ประกาศแห่งความหวังสำคัญเพื่อมุ่งสู่การลดความเสี่ยงต่อการซ้อมทรมานภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

สมาคมป้องกันการทรมาน พร้อมด้วย Suara Rakyat Malaysia (SUARAM),
มูลนิธิสถานวัฒนธรรม and Task Force Detainees (TFDP)

ได้ร่วมมือกันในการป้องกันการซ้อมทรมานภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เราได้เริ่มดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป ในกรอบระยะเวลา ๓.๕ ปีเพื่อลดความเสี่ยงต่อการซ้อมทรมานภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งจะนำไปสู่การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย

โครงการนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศได้ มีบทบาทในการตรวจสอบการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เพิ่มศักยภาพในเชิงปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านการสร้างความตระหนักและการฝึกอบรม

รวมถึงการสร้างความตระหนักให้กับภาคประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทรมาน

เราให้คำมั่นผ่านการพูดคุยและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทั้งสามประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้สังคมปฏิบัติต่อทุกคนอย่างมีเกียรติ ด้วยความเคารพ และยุติธรรม

ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เราได้ริเริ่ม

หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการสืบสวนและการรวบรวมข้อมูล ([Principles on Effective Interviewing for Investigation and Information Gathering](#))

สู่ประชาคมระหว่างประเทศ

หลักการนี้ได้วางโครงสร้างที่เข้มแข็งและได้ผลในเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานด้านสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เราจะแบ่งปันหลักการนี้และการปฏิบัติที่ดีอื่นๆเพื่อผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อสถาบันตำรวจ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานตุลาการและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการระลึกถึงวันวันช่วยเหลือเหยื่อจากการทรมานสากลในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เราขอใช้วาระโอกาสนี้ให้ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมส่งเสริม ดำเนินการ และสนับสนุนข้อเรียกร้องห้การแห่งความหวังเพื่อการป้องกันการทรมาน

- หาข้อตกลงร่วมกันและทำงานร่วมกันเพื่อความร่วมมือที่ดีขึ้นในการป้องกันการทรมาน
- สนับสนุนและให้การรับรองแนวทางปฏิบัติและองค์ความรู้ เช่น **หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการสืบสวนและการรวบรวมข้อมูล** ที่จะเพิ่มศักยภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของตำรวจและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อระบบยุติธรรม
- เปิดให้มีการเข้าเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวภายใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นประจำ และให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเข้าไปมีการตรวจสอบอย่างอิสระ เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในด้านนโยบายสถานควบคุมตัวและเงื่อนไขต่างๆ และเพื่อรับรองสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ถูกกักขัง เจ้าหน้าที่ตำรวจและระบบยุติธรรมทางอาญาทั้งหมด
- ลดช่องว่างระหว่างกฎหมายและการปฏิบัติระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามบังคับสารภาพและการไม่อนุญาตให้ติดต่อกับโลกภายนอกหลังถูกจับกุม
- รับรองว่าการพยายามป้องกันการทรมานจะได้รับการเน้นย้ำด้วยหลักฐาน หลักนิติธรรมและมาตรฐานทางสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นคุณสมบัติโดยธรรมชาติของสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและสันติภาพ
- เพิ่มพูนและขับเคลื่อนการสนับสนุนจากประชาชน โดยไม่แบ่งเพศ อายุ ศาสนา ชาติพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือพื้นฐานอาชีพ เพื่อให้การบรรยายการทรมานทุกรูปแบบมีความกระจ่างขึ้น

เราให้สัญญาว่าจะรับฟังและทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆซึ่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในการทำให้ความหวังทั้งหกข้อ บรรลุผลอย่างแท้จริง แนวทางของเราจะครอบคลุม เสมอภาค มีส่วนร่วม และขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณของ "gotong-royong" (ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน)

ร่วมด้วยช่วยกัน เราสามารถป้องกันการทรมาน

ลงนาม,

สมาคมป้องกันการทรมาน สหพันธ์รัฐสภาอาเซียน
Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), ประเทศมาเลเซีย

Task Force Detainees (TFDP), ประเทศฟิลิปปินส์
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, ประเทศไทย

หมายเหตุ

สหภาพยุโรปสนับสนุนโครงการ

'ลดความเสี่ยงต่อการซ้อมทรมานภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย' อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในการแถลงข่าวนี้เป็นความรับผิดชอบของ สมาคมป้องกันการทรมาน, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) ประเทศมาเลเซีย Task Force Detainees (TFDP) ประเทศฟิลิปปินส์

และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ประเทศไทย

และไม่จำเป็นต้องสะท้อนมุมมองของสหภาพยุโรป